

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
102	โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เสนอโดยชุมชน ร.ร.เทศบาล-บูรพา 1, 2)	- เพื่อสร้างความสามัคคีของนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล - เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาของนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	- จัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้ 1) โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 2) โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 3) โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ 4) โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลฯ 5) โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 6) ศพด.วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ดี 7) ศพด.วัดมหานาราม 8) ศพด.โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี	160,000 (งบเทศบาล)	160,000 (งบเทศบาล)	160,000 (งบเทศบาล)	160,000 (งบเทศบาล)	- เกิดความสามัคคีภายในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น - นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬาเพิ่มขึ้น - ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	- นักเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเกิดความสามัคคีที่ต่อกัน - นักเรียนได้พัฒนาตนเองและมีทักษะประสบการณ์ทางด้านกีฬามากขึ้น	- งานกีฬาและนันทนาการ สำนักงานการศึกษา
103	โครงการถนนเด็กเดิน (เสนอโดยชุมชนทุกชุมชนภายในเขตเทศบาล)	- เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลฯ ในการแสดงออกของทุกกลุ่ม/องค์กร รวมทั้งให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพให้มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี	- กำหนดพื้นที่การแสดงผลงานสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ จัดทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชน 2) จัดกิจกรรมเวทีแสดงและการประกวด เช่น การแข่งขันบ๊วย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ฯลฯ 3) จัดกิจกรรม 9 โชน คือ โชนนิทรรศการ - ความรู้ โชนศิลปะ โชนภูมิปัญญา โชน - สุขภาพ โชนกีฬา โชนการละเล่น โชนอาชีพ โชนบริการ โชนอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	300,000 (งบเทศบาล)	300,000 (งบเทศบาล)	300,000 (งบเทศบาล)	300,000 (งบเทศบาล)	- เด็กกล้าแสดงออก - มีพื้นที่สร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ตามความสามารถ - เกิดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทำให้เด็กมีช่องทางการเรียนรู้มีโอกาสทางการศึกษา	- มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลฯ ในการแสดงออกของทุกกลุ่ม/องค์กร รวมทั้งให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพให้มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี	- งานการศึกษาครอบครัว สำนักงานการศึกษา